

รายงานแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๒๑๖,๐๐๐ บาท	กองช่าง/สำนักปลัด	ได้ดำเนินการดูแล บำรุง รักษา สวนสาธารณะ สวนหย่อมบริเวณพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวยงาม เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์และนักท่องเที่ยว

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๒.	โครงการปรับปรุง บำรุงรักษา สวนสาธารณะ สวนหย่อมและภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	๒๑๖,๐๐๐ บาท	กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ	ได้ดำเนินการปรับปรุง ดูแล รักษา ภูมิทัศน์ ถนน ทางเท้า และ สวนสาธารณะ ทั้ง ๕ ชุมชน เพื่อให้ ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลดอน เจดีย์มีความสะอาดและสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ ประชาชน
๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า เกาะกลางถนนรอบองค์พระบรมราชา นุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ทาง หลวงหมายเลข๓๒๒ ดอนเจดีย์-อุยา ช่วงรอบองค์ฯ)และเกาะกลางถนน	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓	๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง	ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้สวยงาม สามารถอำนวยความสะดวก สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการ เดินทาง
๔..	โครงการตักบาตร ประจำปี ๒๕๖๓	๑ มกราคม ๒๕๖๓	๗๔,๑๖๐ บาท	กองการศึกษา	จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ทำให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย จากการสำรวจของ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	<p>จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p>
					<p>ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับความพึงพอใจสูงสุดคือผู้เข้าร่วมโครงการได้ส่งเสริมประเพณีไทยที่ดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๒ ของผู้ตอบแบบประเมิน รองลงมาคือ ขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ ตักบาตรและพิธีสงฆ์คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ การจัดเตรียมโต๊ะสำหรับการใส่บาตรของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๔ ในส่วนที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่ำสุดคือ การจัดซุ้มสำหรับถ่ายรูปบริเวณงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๒ ในส่วนของช่องทางประชาสัมพันธ์ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารพบว่า ช่องทางประชาชนรับทราบมากที่สุด คือ เพื่อน/คนรู้จัก คิดเป็น</p>

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละ ผลการดำเนินการ
					๒๖.๖๒ รองลงมาคือเสียงตามสาย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๙ และช่องทางที่ประชาชนรับทราบน้อยที่สุดคือช่องทางอื่นๆ ข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้คือ ควรจัดโต๊ะให้เพียงพอ กับจำนวนประชาชนที่มาร่วม กิจกรรมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี น่าจะจัดให้มีการประดับไฟฟ้าบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ให้สวยงาม
๔.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๑ พ.ย. ๖๒	๓๑,๗๙๓ บาท	กองการศึกษา	ได้ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเมื่อวันที่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้ประชาชนได้คงอนุรักษ์ไว้ โดยมีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ใหญ่มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจสูงสุด คือผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการดำเนินการ
					<p>ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘ ของผู้ตอบแบบประเมิน รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดทำน้ำและสถานที่สำหรับลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดตกแต่งไฟและความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐ และ ๘๗.๗ ตามลำดับในส่วนที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔</p>

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๕.	โครงการปันรักษ์ ปันบุญ	๓ ก.ค. ๖๓	๔,๕๖๐ บาท	กองการศึกษา	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปันจักรยานไปวัดดอนเจดีย์และวัดสวนไทรวนาราม เพื่อถวายเทียนพรรษา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติศาสนกิจทางพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือรูปแบบของการจัดโครงการสถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และท่านคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมาคือท่านได้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	งบประมาณที่จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	<p>คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓ ระดับความพึงพอใจต่ำสุดคือ ท่านคิดว่าความรู้</p> <p>ผลการดำเนินการ</p>
					<p>ที่ได้ในกิจกรรมนี้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘ ของผู้ตอบแบบผู้ประเมิน ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ปันรักษ์ปันบุญ ประจำปี ๒๕๖๓ ผู้ตอบแบบประเมินในหัวข้อต่างๆ มีความใกล้เคียงกัน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดโครงการคือ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความต้องการให้ไปหลายวัด และให้มีการจัดกิจกรรมต่อไป</p>

